

การประชุม Politburo แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสรุปแนวทางนโยบายเศรษฐกิจในปี 2562

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 รัฐบาลจีนได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเมืองแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (The Political Bureau of the Communist Party of China Central Committee Meeting หรือ The Politburo Meeting) ซึ่งเป็นการประชุมของคณะทำงานระดับสูงของพรรคฯ มีอำนาจในการกำหนดและตัดสินใจทิศทางการดำเนินนโยบายของประเทศ วาระการประชุมที่สำคัญคือเรื่องแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศในปี 2562 โดยมีข้อสรุปให้รักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในปี 2562 อย่างสมเหตุสมผล เร่งรัดการดำเนินนโยบายปฏิรูปและเปิดกว้าง (Reform and Opening Up) ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้จีนบรรลุเป้าหมายการสร้างสังคมกินดีอยู่ดีระดับปานกลาง (A Moderately Prosperous Society) อย่างทั่วถึงในปี 2562 ซึ่งเป็นปีฉลองครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน สำคัญของการประชุมฯ สรุปได้ ดังนี้

1. จีนจะพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ควบคุมการเติบโตของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จากการที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่สามของปีนี้ อยู่ที่ร้อยละ 6.5 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2553 ทำให้รัฐบาลกลางได้ยกร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายการคลังแบบขยายตัว ลดการเก็บภาษี ควบคู่กับนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และการอัดฉีดเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว และลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่มีความไม่แน่นอนสูง โดยจะรักษาเสถียรภาพใน 5 ด้าน เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ ได้แก่ ด้านการจ้างงาน ด้านการเงิน ด้านการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนจากต่างประเทศ และด้านความคาดหวังของประชาชน

2. จีนจะดำเนินนโยบายการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปฏิรูปโครงสร้างอุปทาน ให้สอดคล้องกับกลไกตลาดมากขึ้น ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงคุณภาพ เชื่อมโยงอุตสาหกรรมขั้นสูงเข้ากับภาคบริการสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาระหว่างพื้นที่/ภูมิภาคให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกัน โดยเน้นการพัฒนาตามหลักความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ของแต่ละพื้นที่/ภูมิภาค

3. รัฐบาลจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นของตลาด ภายใต้ความเสี่ยงจากพลวัตของปัจจัยภายในและภายนอก โดยจะมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพในการจ้างงาน ภาคการเงิน การค้าระหว่างประเทศ การลงทุน และการป้องกันความเสี่ยง ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วน และดำเนินนโยบายแบบผสมผสานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับปัญหาใหญ่ 3 ประการ ได้แก่ การป้องกันและลดความเสี่ยงในภาคการเงิน การขาดความยากจน และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเน้นย้ำความสำคัญของบทบาทผู้นำ และการเป็นศูนย์รวมอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์ และการปราบปรามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

การประชุม Politburo ช่วงปลายปีเป็นการประชุมครั้งสำคัญต่อการกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานแต่ละด้านของจีนในปี 2562 ซึ่งรัฐบาลจีนได้วางแนวทางในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และแนวทางการรับมือผลกระทบด้านการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ โดยมุ่งผลักดันให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่องแม้จะมีแรงกดดันจากสหรัฐฯ รวมถึงการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ อันเป็นประเด็นสำคัญที่ไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลของการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันมีสัญญาณชะลอตัวทางเศรษฐกิจจีน และผลกระทบจากสงครามการค้ากับสหรัฐฯ ที่เริ่มเด่นชัด รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศที่ลดลง อันจะส่งผลต่อการส่งออกของไทยซึ่งมีจีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง

19 ธันวาคม 2561